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           นายกลินท์  สารสิน ประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีการปรับขึ้นค่าแรงว่า 
ปัจจุบนัจะเหน็ไดว้่าภาคอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ อาศยั
ก าลังแรงงานคนน้อยลง เรื่ อยๆ โดยหันไปพึ่ งพา
เครื่องจกัร และหุ่นยนต์ (โรบอต) เพิ่มขึ้น ดงันัน้การปรบั
ขึ้นค่าแรงนี้ จึงมีความเสี่ยงที่โรงงานแต่ละโรงงานจะ
ปรับตัว โดยน าเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่
แรงงานคนมากขึน้ 
          "การปรบัขึน้ค่าแรงนี้ มองว่าผูป้ระกอบการยงัพอ
รบัไหว แต่หากปรบัขึ้นในอตัราที่สูงเกินไปยงัไงก็รับไม่
ไหว ประกอบกับต้องพิจารณาถึงผล กระทบที่จะเกิดขึ้น
ในระยะยาวด้วย หากค่าแรงแพงขึ้น ผู้ประกอบการก็จะ
หันไปหาสิ่งทดแทนที่ไม่ใช่คนเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องท าให้มี
ความสมดุลกันทัง้สองส่วน โดยเฉพาะปีหน้าที่ประเมินว่า 
ภาวะเศรษฐกจิมคีวามชะลอตวั การจา้งแรงงานในอตัราที่
แพง ท าให้ผู้ประกอบการต้องแบกรบัต้นทุนการผลติทีสู่ง 
ดั ง นั ้น  ก า รพึ่ ง พ า เ ค รื่ อ ง จัก ร จึ ง อ า จ ต อบ โ จ ทย์
ผูป้ระกอบการไดม้ากกว่า" นายกลนิท์กล่าว 
          นายกลินท์กล่าวว่า ทัง้นี้ รัฐบาล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะ หรือการเพิ่ม
ทักษะแรงงาน (รีสกิล , อัพสกิล) เพื่อใช้ในการควบคุม
เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานดา้นนี้จ านวนมาก โดยจะช่วยดงึดูดนักลงทุน และ
ช่วยให้แรงงานมีค่าแรงที่สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นการพึ่งพา
ตนเองในระยะยาว และอย่างยัง่ยนืได ้
 

  
           

 

  

  

  

                   

     

 

   

            นายกลินท์  สารสิน  ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เปิดเผยภายหลงัการหารอืร่วมกบัรมว.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ว่า หอการค้าฯได้มีการเสนอประเด็น 
ที่ภาคเอกชนต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ
ประเทศ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและลดความเหลื่อมล ้า 2.
การแก้ปัญหาธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

3.กลุ่มพชืผกั ผลไม ้และสมุนไพรแปรรูป โดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมกับสภาหอการค้าฯผลกัดัน
การตรวจรบัรองมาตรฐานสินค้าผลไม้แบบรบัรองกลุ่ม
ด้วยมาตรฐานภาคเอกชนให้สหกรณ์การ เกษตร 
แก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีน 4.ยกระดับมาตรฐาน 
โคเนื้อไทย เร่งรัดจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ 5.การประสานความร่วมมือระหว่าง
กัน  จัดตั ้ง คณะกร รมการ ร่ วมแ ก้ ไข ปัญหาด้ าน
การเกษตรใหเ้กดิผลเป็น รูปธรรม 
          นายเฉลิมชยักล่าวว่า แนวทางที่หอการค้าไทย
น าเสนอถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของกกระทรวง
อย่างมาก ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเจรจาหารือกับ
ประเทศจีน โดยจีนจะผ่อนปรนกฎระเบียบหลายๆ 
อย่าง เชื่อว่าหลงัจากนี้จะมีการค้าขายระหว่างกันมาก
ขึ้น เป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น
กว่าทีเ่ป็นอยู่แน่นอน 

 

    

   

 

       

                


